



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวศรัณรินทร์ มาอินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินิโร อุทิศ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวมารยาท นามวงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินิโร อุทิศ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวรุ่งนภา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวรุ่งนภา จิ้วบาง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินทรโร อูทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวรุ่งนภา จิ้วบาง)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพ

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศัชรินทร์ มาอินทร์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p>	
<p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p>
<p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p>	<p>- อายุราชการ ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p>
<p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p>	<p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p>
<p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะคัดเลือก</p>	<p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p>
<p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๒๔๓๓๖๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๔</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... ..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศุภรินทร์ มาอินทร์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๑)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักรักษาแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๓๘ ปี อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สติปัญญาดี สุขภาพดี ก่อนหน้าของโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดมานาน ๕ ปี รักษาต่อเนื่องไม่ขาดยา ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๑ นาฬิกา อาการสำคัญที่มากคือ มีผื่นคันตามตัว เหนื่อย หายใจไม่สะดวก ๑ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล จากการซักประวัติ ผู้ป่วยแจ้งว่า ๑ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ถูกมดตะนอยกัดที่ขาขวา หลังจากนั้นเริ่มมีผื่นคันตามตัว อาเจียน ๑ ครั้ง เหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก จึงให้ญาติพามาโรงพยาบาล อาการแรกเริ่มที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง มีผื่นแดงตามตัว แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๙๒/๖๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นหัวใจ ๑๐๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดขณะหายใจในอากาศธรรมดา (Room air) ๙๕ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ให้รักษาโดยการให้ อะดรีนาลีน (Adrenaline) จำนวน ๐.๕ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านนอก ยาคลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ๑๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ยาเรนนิดีน (Ranitidine) ๕๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ยาไฮโดรคอร์ติโซน (Hydrocortisone) ๑๐๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ให้สารน้ำชนิด ๐.๙% NaCl ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม อัตราความเร็ว ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ฟังปอดมีเสียงหวีด (wheeze) แพทย์จึงให้พ่นยาขยายหลอดลมชนิดละอองฝอยซัลบูตามอล (Salbutamol Nebulizer) ๑ หลอด ทุก ๑๕ นาที จำนวน ๒ ครั้ง และให้ออกซิเจนสายยางทางจมูก (Oxygen Canular) ๓ ลิตรต่อนาที หลังจากให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ผื่นแดงลดลง อาการเหนื่อยและอาการหายใจไม่สะดวกลดลง แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน จึงรับไว้รักษาที่โรงพยาบาล โดยรักษาตัวต่อที่หอผู้ป่วยชาย เวลา ๑๑.๐๔ นาฬิกา

ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้การรักษาโดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยาและอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยการเฝ้าระวังและประเมินอาการที่แสดงถึงภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน เช่น ผื่นแดงทั่วตัว ลมพิษ ริมฝีปาก ลิ้น หนังตาบวม แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เป็นต้น ได้ติดตามอาการและวางแผนจำหน่ายร่วมกับผู้ป่วย โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน การหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ การสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันและการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอาการดีขึ้นตามลำดับ ไม่มีอาการที่แสดงถึงการแพ้ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๒๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นหัวใจ ๘๖ ครั้งต่อนาที

อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดขณะหายใจในอากาศธรรมดา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แพทย์จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ยาที่ได้รับกลับบ้าน ได้แก่ ยาคลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ขนาด ๔ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้า และเย็น ยาเรนนิติน (Ranitidine) ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น มีนัดมาตรวจติดตามอาการในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิธโร อุทิศ รวมระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นเวลา ๔ วัน

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ใช้เป็นสื่อการสอน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้อง ของผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
๒. เพื่อลดอัตราเสี่ยงและอันตราย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจในการสังเกตและดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
๔. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน สามารถสังเกตอาการของตนเองหรือแจ้งคนใกล้ชิดได้ หากมีอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
๒. อัตราการกลับเป็นซ้ำและการกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยเรื่องการแพ้รุนแรงเฉียบพลันลดลง
๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถบอกแนวทางการดูแลระยะยาว รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุของการแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง
๔. บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ทำให้สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ